

## สารจากบรรณาธิการ

สวัสดีปีใหม่ 2552 แต่เพื่อนพ้องวิชาชีพและสมาชิกวารสารสภาการพยาบาลทุกท่าน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ได้โปรดอำนวยการพรให้ทุกท่าน มีสุขภาพดี มีพลังใจในการทำงานและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข สุขี สุขี กันถ้วนหน้าค่ะ

วารสารสภาการพยาบาลที่อยู่ในมือของท่านฉบับนี้ เป็นฉบับแรกของปีที่ 23 ในการดำเนินงานวารสารของสภาการพยาบาล ทางกองบรรณาธิการจะพยายามพัฒนาและปรับปรุงให้วารสารออกให้ทันตามเวลาและมีเนื้อหาวิชาการที่เข้มข้นยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอเชิญชวนสมาชิกในวิชาชีพทุกท่าน ส่งบทความ งานวิจัย การพัฒนางานจากหลักฐานเชิงประจักษ์มาได้ค่ะ

กองบรรณาธิการตระหนักถึงความสำคัญในการให้วารสารสภาการพยาบาลเป็นแหล่งในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโททางการพยาบาล ซึ่งในปัจจุบันเป็นข้อบังคับที่นักศึกษาจะต้องเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน การเป็นมหาบัณฑิตจึงจะสมบูรณ์ และเพื่อให้ผลงานของนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์ได้เร็ว ขอความกรุณาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้โปรดตรวจสอบผลงานของนักศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะส่งเรื่องมายังวารสารสภาการพยาบาลโดยทางเราจะมีแบบฟอร์มแสดงหลักฐานลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งรับรองว่าได้ตรวจผลงานของนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แบบฟอร์มดังกล่าวแนบท้ายเล่มวารสารฉบับนี้ หากนักศึกษาท่านใดส่งผลงานมาโดยไม่มีลายเซ็นรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา ทางเราจะส่งผลงานนั้นกลับไปยังนักศึกษาเพื่อให้ดำเนินการตามระเบียบที่ถูกต้องต่อไป จึงขอโอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันอย่างทั่วถึง

วารสารฉบับนี้ สารคงความหนาแน่นด้วยผลงานวิจัยที่หลากหลายทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับโปรแกรมการสร้างพลังในตนเองโดยมีฐานความคิดของ Feminist perspective ซึ่งศึกษาในผู้หญิงที่มีความดันโลหิตสูง และที่น่าสนใจไม่แพ้กัน คือ โปรแกรมกลุ่มในการเตรียมความพร้อมในการสูติของผู้ป่วยนิติจิตเวช อ่านแล้วคงเห็นบทบาทของพยาบาลจิตเวชที่กว้างขึ้นใช่ไหมคะ นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยที่ชี้ให้เห็นความเหมือนและความต่างในสมรรถนะของผู้สูงอายุและผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ซึ่งให้ข้อมูลเบื้องต้นในการทำความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้ในการดูแลตนเองที่เหมาะสมต่อไป และงานวิจัยอีกหลายเรื่อง ที่เกี่ยวกับการทำงานในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดความเครียด ได้แก่ พนักงานขับรถบรรทุกเหมืองถ่านหิน การดูแลด้านจิตวิญญาณของพวกเราจะเป็นอย่างไร และพฤติกรรมการเล่นดูเด็กทารกของผู้ดูแลที่ส่วนใหญ่เป็นพ่อแม่ ผลการวิจัยได้สะท้อนให้เห็นอะไรที่จะเป็นประโยชน์ในบทบาทพยาบาลบ้าง เชิญสัมผัสด้วยตัวท่านเองคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

รศ. ดร. สายพิน เกษมกิจวัฒนา

บรรณาธิการ